

บันทึกการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมภาคฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น ปี2560
ที่เมืองอาโอโมริ (AOMORI)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2560 เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ก่อนออกเดินทาง

อาโอโมริเป็นเมืองที่อยู่แถบชนบทเมืองหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ก่อนออกเดินทางผมก็รู้จักเมืองอาโอโมริเพียงเท่านี้ ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ผมได้เดินทางไปญี่ปุ่น ซึ่งครั้งแรกผมได้ไปโตเกียวมา ทำให้ผมพอรู้ว่าเมื่อไปถึงต้องพบอะไรบ้าง

เข้าสู่เมืองอาโอโมริ

หลังจากเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ในที่สุดก็มาถึงสนามบินฮาเนดะที่ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นขึ้นเครื่องต่อไปถึงสนามบินอาโอโมริ สิ่งแรกที่รู้สึกได้ถึงความแตกต่างจากโตเกียวตรงที่การจราจรไม่ติดเท่ากับโตเกียว แตกต่างจากประเทศไทยคืออากาศที่เย็นกว่า และแตกต่างจากประเทศไทยคืออากาศที่เย็นกว่าเนื่องจากอาโอโมริเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น แม้จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ก็ยังมีอากาศเย็น ประมาณแปดองศา ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่มีอากาศร้อนจัด โดยที่ประเทศญี่ปุ่นในอาคารจะมีการเปิดเครื่องทำความร้อน แต่ที่ประเทศไทยจะเปิดเครื่องปรับอากาศแทน เมื่อออกจากเกตสนามบินก็มีนักศึกษาและอาจารย์ญี่ปุ่นจาก Aomori Chuo Gakuin University มารับขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไปยังมหาวิทยาลัย ซึ่งเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย

ห้องพัก

เมื่อเดินทางเข้าสู่มหาวิทยาลัย ก็ได้มีการแจกเอกสารและอธิบายตารางกิจกรรม กฎระเบียบ และแนะนำตัวกัน ซึ่งผู้ดูแลโครงการในครั้งนี้คือคุณทาเตดะ ที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ มีนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นหลายคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มาร่วมพูดคุย คอยเป็นคนช่วยในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหากมีปัญหาในการสื่อสาร หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักของตนเอง ซึ่งหอที่พักของ TNI ในปีนี้เป็นหอที่ทำใหม่มาได้ไม่นานนัก ซึ่งเป็นบริเวณหอพักนักศึกษาชั้นสองทั้งชั้น มีห้องพักทั้งหมด5ห้อง ห้องหนึ่งพักได้สี่คน ห้องน้ำและห้องอาบน้ำชาย-หญิงแยกอย่างละสองห้อง ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของ TNI จึงทำให้ไม่มีคนอื่นมาใช้พื้นที่บริเวณนี้ และเครื่องซักผ้าจะตั้งอยู่ที่ชั้นสามของหอพัก

เนื่องจากช่วงที่พวกผมไปญี่ปุ่น เป็นช่วงเทศกาลโกลเด้นวีคซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่นพอดี จึงได้เข้าเรียนเพียงวันเดียวก่อนหยุดยาว ซึ่งได้รับมอบหมายงานให้สัมภาษณ์คนญี่ปุ่นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่จะไปเยี่ยมชมกันในช่วงหยุดยาว และนำมาเสนอหน้าห้องเรียนในคาบเรียนต่อไป รวมถึงการเขียนไดอารี่รายวันของแต่ละวัน ซึ่งต้องเขียนจนกว่าจะจบโครงการ และมีการพาไปทัศนศึกษาโรงเรียนอนุบาลในมหาวิทยาลัย

ช่วงโกลเด้นวีค เที่ยวชมเมืองอาโอโมริ

ช่วงวันหยุดยาว ทางมหาวิทยาลัยได้พาชมสถานที่ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆในเมืองอาโอโมริ อาทิ การย้อมผ้าในหมู่บ้านเนบุตะ ได้รู้จักกับเทศกาลเนบุตะที่มีชื่อเสียงของเมืองอาโอโมริ การเยี่ยมชมปราสาทอิโรซากิ และการชมดอกซากุระ การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชั้นในมารูยามะ การชมโชว์โตะไดบุทสึ ซึ่งเป็นวัดที่สร้างเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศญี่ปุ่น การชมการแสดงมาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาซามุชิ ซึ่งทุกสิ่งที่ได้ชมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพราะสามารถหาชมได้ยาก

ช่วงหลังโกลเด้นวีค

หลังจากกลับมาจากการทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆในเมืองอาโอโมริ ก็ได้มีการนำเสนอผลจากการไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นหน้าชั้นเรียน ส่งการบ้านไดอารี่ และเรียนภาษาญี่ปุ่น ได้มีการเรียนเขียนพู่กัน และเรียนรู้เกี่ยวกับพีธีซงซา และได้เข้าร่วมปาร์ตี้ทาโกยากิกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนต่างชาติในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทำทาโกยากิ พุดคุยและรับประทานอาหารกันในห้องครัวของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ให้นักศึกษาพักริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมพร้อมเรียนภาษาญี่ปุ่นในครั้งต่อไป

ช่วงเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก

หลังจากได้ไปทัศนศึกษามาหลายวัน ก็เข้าสู่ช่วงเรียนต่อเนื่อง ได้มีการสอนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นต่างๆ บางครั้งจะมีนักศึกษาญี่ปุ่นเข้ามาเล่าประสบการณ์ การพูดประกอบเอกสาร นอกจากนี้ยังมีการซ้อมร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมไปร้องให้กับบ้านพักคนชราในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละวันก็จะมีการบ้านที่ต้องส่งหลังจากนั้นก็เป็นการให้เตรียมตัวไปพาร์มสเตย์กับเกษตรกรชาวญี่ปุ่น

FSA Welcome Party

เป็นงานเลี้ยงต้อนรับนักเรียนต่างชาติใหม่ของมหาวิทยาลัย ในงานมีการร้องเพลง เต็มจำ ของนักศึกษาชาติต่างๆ การรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน และพวกผมก็ได้ขึ้นแสดงในงานนี้ด้วยเป็นพิเศษ

Farm Stay

เป็นการไปพักที่บ้านเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่เมืองคุโรอิชิเป็นเวลาสามวันสองคืน วันแรกพวกผมได้ลงทำงานในฟาร์มแอปเปิ้ล ได้เด็ดดอกแอปเปิ้ล และเรียนรู้วิธีการปลูกมะเขือม่วงเมื่อกลับไปบ้านเกษตรกร ก็ได้ทำอาหารเย็นร่วมกัน ได้ทำเตமாகิซูชิ และปูเตียงนอนที่เรียกว่าฟูตง วันที่สองได้ไปทำโมจิที่ข้างในเป็นไส้แอปเปิ้ล และในวันสุดท้ายก็ได้พูดคุยบอกเล่าเกษตรกร และแวะเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแอปเปิ้ล และโรงงานคัดแยกแอปเปิ้ล

การนำเสนอครั้งสุดท้าย

การนำเสนอครั้งสุดท้าย เป็นการนำเสนอหัวข้อที่ได้เตรียมไว้ก่อนแล้ว โดยมีบุคลากรและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาชม ซึ่งการนำเสนอผ่านไปได้ดี และช่วงเย็นก็มีการพาไปทานอาหารในโรงแรม มีการพูดคุยและมอบเกียรติบัตร และกล่าวปิดโครงการ และหลังจากนั้นจะเหลือวันว่างอีกหนึ่งวันให้แต่ละคนทำสิ่งที่อยากทำ

วันสุดท้าย

วันก่อนกลับทุกคนก็เตรียมตัวเก็บกระเป๋าครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นช่วงเย็นก็ไปรับประทานอาหารเย็นครั้งสุดท้ายกับนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนไทยในภัตตาคาร หลังจากนั้นก็เดินทางสู่สนามบินอาโอโมริ ซึ่งมีเรื่องที่น่าเศร้าใจเกิดขึ้น ที่มีเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่พวกเราไปอยู่ด้วยมารอส่งพวกเราพร้อมให้ของฝากกลับบ้านประเทศไทย และได้กล่าวอำลาอาโอโมริเป็นครั้งสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่องไปสนามบินฮาเนดะ และบินต่อมายังสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการจบโครงการอย่างสมบูรณ์ พวกผมประทับใจกับโครงการนี้มาก ก็อยากให้ผู้สนใจมาลองเข้าร่วมโครงการและมาสัมผัสกับสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง ทั้งมิตรภาพและความผูกพันจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการ